



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 13 กรกฎาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี'60 เพิ่ม15%ผู้ปลูกมังคุดเฮ!รับรายได้สูง	ผู้จัดการรายวัน
2. คอแลมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: สศก.ปลื้ม	ไทยรัฐ
3. เกษะติดส่งออกชายแดน'มุกดาหาร-นครพนม'เข้มปราบลักลอบค้าเนื้อสัตว์	แนวหน้า
4. จี'สวนยาง'หยุดป่วน ชี้ราคาเหนือต้นทุน	กรุงเทพธุรกิจ
5. ลิงแก้แค้นปัญหาทางพารา	ไทยรัฐ
6. 'บิ๊กฉัตร'ยันยางแนวโน้มดีปชป.จี'แลกเปลี่ยนซื้ออาวุธ	มติชน
7. เร่งจ่ายโครงการ9101'งวดแรก2.2พันล้าน	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอแลมน์ ข่าวสั้น: นวัตกรรมเกษตรไทยสู่ 4.0	สยามรัฐ
9. เดินหน้าตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลหนี้สิน'เกษตรกร'	แนวหน้า
10. ยีนส์ใหม่ไทย นวัตกรรมโลก	ข่าวสด
11. ลุยขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ประมงยึดหลักพอเพียงพัฒนาคุณภาพ...	สยามรัฐ
12. แนะนำเกษตรกรยึดหลักพึ่งพาตนเอง ลดความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืช...	ข่าวสด
13. เร่งปั้นสหกรณ์'Smart Officer'ประจำทุกอำเภอสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร	แนวหน้า
14. กยท.ผนีก'5เสื่อ'ยก'คิกออฟกองทุนพันล.	ฐานเศรษฐกิจ

สศก.โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี'60 เพิ่ม15%ผู้ปลูกมังคุดเฮ!รับรายได้สูง

ผู้จัดการรายวัน360 - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งด้านผลผลิต และราคาที่สูงขึ้น นำไปสู่รายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งปีแรก โดยวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 พบว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปี 59 ที่ 142.42% เพิ่มขึ้นเป็น 163.79% คิดเป็นสัดส่วนรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นถึง 15.01% ซึ่งเกิดจากปัจจัยของสภาพอากาศเอื้ออำนวย และเกษตรกรมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีขึ้น ทำให้ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น นำไปสู่ค่าเฉลี่ยด้านดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 103.69% เพิ่มเป็น 113.73% หรือเพิ่มขึ้น 9.68% จากปีที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ มังคุด และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนด้านดัชนีราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 137.35% เป็น 144.02% คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 4.86%

หากวิเคราะห์รายหมวดสินค้าสำคัญ พบว่า หมวดพืชผลสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากที่สุด โดยขยายตัวจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่ 135.10% ครึ่งปี 2560 อยู่ที่ 164.03 เพิ่มขึ้นถึง 21.42% รองลงมาคือ หมวดประมงขยายตัวจาก 185.39% เป็น 176.93% หรือเพิ่มขึ้น 17.81% แต่หมวดปศุสัตว์ มีการหดตัวลดลงจากปีก่อนที่ 185.39% เหลือ 176.93% ลดลง 4.56% เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในสัตว์ปีก และสุกรในบางพื้นที่ ทั้งนี้สินค้าสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม เงาะ และปาล์มน้ำมัน

โดยมังคุด สร้างรายได้ให้เกษตรกรโดดเด่นที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 116.39% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตมังคุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.28% เนื่องจากสภาพอากาศมีความเย็นเหมาะสม และดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 84.50% เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ทุเรียน ที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในค่าเฉลี่ย 79.29% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตทุเรียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.91% จากสภาพอากาศปีนี้มีควมเย็นเหมาะสม ส่งผลให้ออกดอกได้

มากขึ้น ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.46% เพราะปริมาณผลผลิตทุเรียนกว่า 60% ของทุเรียนทั้งประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งจีน ไต้หวัน ฮองกง และเวียดนาม

ส่วนข้าวเปลือกเจ้า รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้า ช่วงครึ่งปีแรก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 71% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้น 88.81% ซึ่งเป็นข้าวนาปรังที่ปลูกในเขตชลประทานไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนดัชนีราคาปรับตัวลดลง 3.84% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านยางพารา รายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.28% เป็นผลมาจากดัชนีราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น 55.86% เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ได้กำหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออก ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง 1.66% ซึ่งเกิดจากช่วงที่ผ่านมา สภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีฝนหนักอย่างต่อเนื่อง และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่สำคัญของการปลูกยาง



นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
หัวข้อ : สศก.โชว์ดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปี'60 เพิ่ม15%ผู้ปลูกมังคุดเฮรับรายได้สูง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ฉบับที่ : 2429 หน้า : 4

ขณะที่อ้อยโรงงาน พบว่ารายได้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45.31% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตอ้อยโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.88% จากคุณภาพผลผลิตอ้อยในปีการผลิต 2559/60 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานทุกแห่งส่งผลต่อผลผลิตน้ำตาลทรายในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 34.70% จากราคาน้ำตาลทรายโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาล ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายได้ปรับตัวสูง ส่วนของปาล์มน้ำมัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.04% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปาล์มน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.72% เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสม ส่วนดัชนีราคาปรับตัวลดลง 6.70% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และกุ้งขาวแวนนาไม รายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.81% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.16% จากสภาพอากาศปีนี้มีเหมาะสม และได้แก้ไขปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (EMS) รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างฟาร์มโดยมีการจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.93% เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

“จะเห็นได้ว่าตัวเลขภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ในแต่ละด้านมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 15% ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในค่าเฉลี่ยเกือบ 10% และดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้งด้านสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยปกติ การบริหารจัดการน้ำชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ สศก.คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังก็จะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกเช่นเดียวกับช่วงครึ่งปีแรก” นางสาวจริยา กล่าว.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : คอแลมันน์ ข้าวสั้นเศรษฐกิจ: สศก.ปลื้ม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ฉบับที่ : 21723 หน้า : 8

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

สศก.ปลื้ม : น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า
ดัชนีรายได้เกษตรกรช่วงครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-
มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 15.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 59 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68% โดยสินค้า
สำคัญได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อย ปาล์ม น้ำมัน ทุเรียน
เงาะ มังคุด จากปัญหาภาวะภัยแล้งที่คลี่คลาย ส่วน
ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.86% จากสินค้าอาหาร
อ้อยโรงงาน ทุเรียน และมังคุด ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ราย
หมวดสินค้าสำคัญ พบว่าหมวดพืชผล สร้างรายได้
ให้เกษตรกรมากที่สุด 21.42% รองลงมาคือหมวดประมง
ขยายตัว 17.81% ส่วนหมวดปศุสัตว์ติดลบ 4.56%.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : เกาะติดส่งออกชายแดน'มุกดาหาร-นครพนม'เข้มปราบลักลอบค้าเนื้อสัตว์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 13230 หน้า : 8

เกาะติดส่งออกชายแดน 'มุกดาหาร-นครพนม'เข้มปราบลักลอบค้าเนื้อสัตว์

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการ

ติดตามสถานการณ์ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร และ นครพนม ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมการส่งออกในปี 2560 ที่ผ่านด่านกักสัตว์มุกดาหาร มีการส่งออกโคเนื้อเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกสุกรขุน ลูกสุกร และแพะเนื้อลดลง โดยช่วงมกราคม-มิถุนายน มีการส่งออกโคเนื้อ 11,694 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50 และมีการส่งออกสุกรขุน 650 ตัว ลดลงร้อยละ 86 และส่งออกลูกสุกร 4,770 ตัว ลดลงร้อยละ 61

ด้านการส่งออกแพะเนื้อมีจำนวน 250 ตัว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 97 ของปริมาณการส่งออกแพะเนื้อทั้งหมด เนื่องจากมีการปรับค่าธรรมเนียมการส่งออก ตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2559 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการส่งออกแพะเนื้อ ปรับจากตัวละ 45 บาท ขึ้นเป็นตัวละ 250 บาท

สำหรับสถิติการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกักสัตว์นครพนม พบว่า ปัจจุบันมีการส่งออก

โคเนื้อ กระบือ ชิ้นส่วนไก่ สุกรขุน และ ลูกสุกร โดยในเดือนมกราคม-มิถุนายน มีการส่งออกโคเนื้อ 33,252 ตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3 ของปริมาณการส่งออกโคเนื้อทั้งหมด เช่นเดียวกับกระบือ มีการส่งออก จำนวน 8,612 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปริมาณการส่งออกกระบือทั้งหมด

ทั้งนี้ การดำเนินการของด่าน พบว่า นอกจากการเข้มงวดไม่ให้มีการส่งออกโคกระบือเพศเมียแล้ว ยังได้มีการเข้มงวดในการห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อด้วย โดยให้ด่านกักกันสัตว์ สุ่มตรวจปัสสาวะโคขุนบนยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip test) ซึ่งหากพบผลบวก หรือสงสัยว่ามีสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ จะอายัดโคขุนทั้งหมดไว้ที่ด่านกักกันสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปที่อื่นอย่างน้อย 21 วัน หรือจนกว่าจะตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจะต้องดำเนินการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นการสนับสนุนการส่งออก รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย



จี'สวนยาง'หยุดป่วน ซีราคาเหนือต้นทุน

**“ฉัตรชัย” มั่นใจแนวโน้มราคา
ยางพาราขยับ จากปริมาณการ
ใช้ยางโลกเพิ่มขึ้น**

**“ฉัตรชัย” ลั่น ชาวสวนยาง หยุดป่วนราคา
มั่นใจแนวโน้มราคายางดี พร้อมหนุนใช้
ในประเทศ ปีละ 1.43 ล้านตัน ด้านกยท.
ซีราคาขยับเหนือต้นทุนแล้ว**

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางในปัจจุบันไม่ถึงกับเลวร้ายมาก แต่ในความรู้สึกของเกษตรกรคงอยากได้ราคาที่ดีกว่านี้ หากมองย้อนไปในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคายางต่ำกว่าที่เป็นอยู่ และโดยส่วนตัวยังมั่นใจว่า แนวโน้มราคาในทิศทางข้างหน้าจะเป็นไปตามคำพยากรณ์ของ **สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ที่คาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้นและราคาจะสูงขึ้น

แต่วันนี้ทุกฝ่ายต้องอดทนกันอีกนิด เพราะยางพาราเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายล่วงหน้า ทำให้เกิดการเก็งกำไรขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ยาก แต่รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ในทุกๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมการใช้ยางในประเทศผ่านโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดให้มีการใช้ยางให้ได้ในช่วง 3 เดือนนี้ จำนวน 3.5 หมื่นตัน และให้ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณในปี 61 เพื่อซื้อยางไปใช้ วิธีการนี้จะช่วยให้ราคายางในประเทศปรับเพิ่มขึ้นได้

“การแก้ไขปัญหาราคายางพาราจะต้องฟังความเห็นทุกๆ ด้าน หากสามารถลดเรื่องการเมืองลงได้ก็น่าจะดี ปัญหาที่แท้จริงก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น การทำงานก็จะ

ง่ายขึ้นมาก โดยทางรัฐบาลเองก็อยากเห็นราคาที่ดีกว่านี้อยู่แล้ว พยายามผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา เช่น ปัญหาของหลายหน่วยงานราชการที่อยากจะใช้ยางพารา แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากยางพาราจะต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือติดขัดเรื่องงบประมาณ ก็พยายามจะรวบรวมปัญหาเรื่องนี้ โดยอาจจะเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ทันในปี 2560 นี้เลย โดยอาจจะเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นกรณีเร่งด่วน” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่จำเป็นที่จะแก้ไขโดยใช้มาตรา 44 ยังพอมีระยะเวลาในการปรับแก้ แต่ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศที่สั่งให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ไปหารือกับสมาคมผู้ผลิตยาง คาดว่าจะ

ได้ความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้านี้นี้

นายธีชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางที่รัฐบาลเห็นชอบแล้วส่งผลต่อราคายางทั้งในประเทศและต่างประเทศในทิศทางบวก ราคายางเริ่มปรับเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2560 ราคายางแผ่นดิบรมควันของตลาดกลางอยู่ที่ กิโลกรัม(กก.)ละ 53.50บาท วันที่ 12 ก.ค.นี้ ราคาสูงสุดของตลาดกลางปรับขึ้นเป็น กก.ละ 54บาท สูงกว่าต้นทุนที่ สศก.กำหนดไว้ที่ กก.ละ 53บาท และราคาเฉลี่ยทั้งปีคาดว่า ยางแผ่นดิบรมควันจะอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท เกษตรกรจะมีกำไรประมาณ 20% ชาวสวนยางอยู่ได้แน่นอน



ฉัตรชัย สาริกัลยะ

สำหรับภาพรวมยางพาราไทย ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย จำนวน 4.473 ล้านตันต่อปี ส่งออกยางธรรมชาติ 3.749 ล้านตัน คิดเป็น 83.81% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ ใช้ภายในประเทศ 6 แสนตัน คิดเป็น 13.41% ของผลผลิตยางทั้งประเทศ และสต็อกภายในประเทศ 6.42 แสนตัน คิดเป็น 14.35% จะเห็นได้ว่า ยางพาราของไทยอาศัยตลาดในต่างประเทศทำให้ราคายางพารา ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุด 32.23% กลุ่มสหภาพยุโรป(อียู) เป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้ายางพาราจากไทยรองลงมา 10.85% และสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย ตามลำดับ แต่การใช้ยางพาราในประเทศมีปริมาณน้อยเพียง 13.41% เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งประเทศ

ดังนั้นทางรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีมีนโยบาย ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการส่งออก และลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคายางที่ดีขึ้นในระยะยาวและยั่งยืนการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นแนวทางที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศที่มากขึ้นร่วมกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นได้เป็น 30% หรือ 1.43 ล้านตันต่อปี ส่งผลกระทบในทางบวกกับราคายางและเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อ : ลิงแก้แค้นปัญหายางพารา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ฉบับที่ : 21723 หน้า : 8

ลิงแก้แค้นปัญหายางพารา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคา ยางพาราไม่ได้เลวร้ายมากนัก แต่เกษตรกรอาจรู้สึกว่าราคาควรดีกว่านี้ ล่าสุด **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** คาดว่าปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้น การแก้ไขปัญหาราคา ต้องฟังความเห็นทุกๆ ด้าน หากชาวสวนยางหยุดโยงเรื่องการเมืองลงได้ก็เป็นเรื่องดี การทำงานก็จะง่ายขึ้น รัฐบาลได้วางแผนแก้ปัญหาค่า เช่น หน่วยงานราชการที่อยากใช้ ยางพาราแต่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากยางพาราต้องผ่านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จะรวบรวมปัญหานี้ เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะ ใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ทันในปีนี้

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้เรียก 9 หน่วยงานของรัฐมาประชุมติดตามความคืบหน้า การใช้ยางพารา ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560-2561 เพื่อสรุปความต้องการใช้ยางพาราปีนี้ที่มีจำนวน 22,321 ตัน มูลค่า 16,925 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ขงปกติและงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 15,074 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออีก 1,851 ล้านบาท ต้องรวบรวมจัดทำโครงการเสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า และหาก ครม.ส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการส่งออกและลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ก็จะ เพิ่มการใช้ยางพาราได้อีก 1.43 ล้านตันต่อปี.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : 'บิกฉัตร'ยันยางแนวโน้มดีปชป.จีแลงเปลี่ยนชื่ออาวุธ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 14368 หน้า : 1

'บิกฉัตร'ยันยางแนวโน้มดี ปชป.จีแลงเปลี่ยนชื่ออาวุธ

ปลัดฯแรงงานถกผู้ประกอบการเคลียร์แนวปฏิบัติ
ผ่อนปรน พ.ร.ก.ต่างด้าว เตรียมออกอนุบัญญัติ
39 ฉบับ พ่วงขยายอาชีพสงวน รวม.เกษตรฯมั่นใจ
แนวโน้มราคาขายขยับเพิ่ม (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

บิกฉัตร

'บิกฉัตร'ยันทิศทางราคาขยับเพิ่ม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่สโมสรกองทัพบก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายในการประชุมซักซ้อม ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงสถานการณ์ยางพารา ปัจจุบันว่า ราคาขยับขึ้นในขณะนี้ไม่ได้เลวร้ายมากนัก ขณะที่ทิศทางข้างหน้ายังเชื่อมั่นตามที่ **สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** คาดการณ์ว่า ปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้นเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องอดทนอีกนิด รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ในทุกด้าน ขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่ายางพารามีการซื้อขายล่วงหน้า ตลาดจีนและสิงคโปร์ก็มีการซื้อขายล่วงหน้าส่งผลกระทบต่อราคา ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่

“การแก้ไขปัญหาการยางพาราจะต้องฟังความเห็นทุกๆ ด้าน มองว่าหากลดเรื่องการเมืองลงได้ก็น่าจะดี ปัญหาที่แท้จริงก็จะแก้ไขได้ง่ายขึ้น รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา เช่น ปัญหาของหลายหน่วยงานราชการที่ต้องการใช้ยางพาราแต่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ พยายามจะรวบรวมปัญหาเรื่องนี้ โดยอาจจะเสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ทันในใ้ปีนี้เลย อาจจะเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นรายการณไป” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

กยท.เดินหน้าดันโลละ60

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ราคาขยับขึ้นในวันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอบรับการดำเนินการของรัฐบาลค่อนข้างดี ราคาขยับขึ้นมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม

ที่ผ่านมา ราคาขยับขึ้นตามแนวโน้มของตลาดโลกอยู่ที่ 53.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) วันนี้ราคาสูงสุดของตลาดกลางปรับขึ้นเป็น 54 บาทต่อ กก. อย่างไรก็ตาม มาตรการที่รัฐบาลดำเนินการอาจจะไม่เห็นผลภายในระยะเวลา 3-7 วัน แต่เป็นการสร้างพื้นฐานและโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่จะพยุงราคาและสร้างเสถียรภาพให้เข้าสู่กรอบราคาที่เหมาะสม

“ถ้าวิเคราะห์ตามตัวเลขเชิงวิชาการและอ้างอิงจากต้นทุนการปลูก ต้นทุนของยางพาราจะอยู่ที่ประมาณ 53 บาทต่อ กก. บวกกำไรตามปกติประมาณ 20% ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60 บาทต่อ กก. ดังนั้นวันนี้ราคาอยู่ที่ 54 บาทต่อ กก. ก็น่าจะผลักดันให้มีราคาอย่างน้อย 60 บาทต่อ กก. เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรและอยู่ได้” นายธีธัชกล่าว

'ถาวร'โต้'บิกตู'ไม่เข้าใจคนจน

นายถาวร เสนเนียม อดีตนายกรัฐมนตรี (ปชป.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ระบุถึงปัญหาที่ต่างประเทศมองว่าปัญหาการยางตกต่ำ มีต้นเหตุจากฝ่ายการเมืองของไทยปลุกระดมชาวสวนยางให้ออกมาเคลื่อนไหวว่า ต้องทราบเรียนไปยังนายกฯ ว่า เกษตรกรก็มีปากมีเสียงระบายนความทุกข์ นายกฯอาจจะไม่เคยชินกับข้อเรียกร้องของคนยากคนจน เพราะนายกฯเป็นถึง พล.อ. มีเงินเดือนสูง แต่เกษตรกรรายย่อยมีที่น้อยแค่ 5 ไร่ มีลูกอีก 2 คนกำลังเรียนหนังสือ และต้องประสบกับปัญหาของแพง ดังนั้นเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็พูดระบายออกมา ซึ่งผู้ปกครองต้องรับฟังและนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข

แนะชื่ออาวุธแลงชื่อยางพารา

“2-3 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์เคยสั่งการให้ส่วนราชการใช้ยางพารา ปรากฏว่ามีผู้ปฏิบัติตามแค่ร้อยละ 5 เท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องพูดเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาซ้ำๆ เพราะคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ที่สั่งไปยังหน่วยงานราชการไม่ศักดิ์สิทธิ์” นายถาวรกล่าว

นายถาวรกล่าวว่า การเรียกร้องและเสนอข้อเสนอมือแก้ไขปัญหานี้ ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหา

นายกฯพูดเมื่อวันก่อนว่าปัญหามาจากทางตลาดโลก อีกวันก็บอกมาจากกลไกทางการตลาด แต่เกษตรกรมองว่ามาจากรัฐบาลแก้ไขปัญหาล้มเหลว จุดที่ผ่านมาประชาชนตั้งคำถามว่าเวลารัฐบาลชื่ออาวุธ เรือดำน้ำ 3.3 หมื่นลำนำบาทจากจีน เครื่องบินขับไล่ 8.8 พันลำนำบาทจากเกาหลีใต้ เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก แต่ทำไมถึงไม่เสนอแลงยางพาราเป็นบาเตอร์เทรดบ้าง เชื่อว่าข้อเสนอเหล่านี้คงไม่ทำให้เกิดปัญหา

สคยท.เสนอปฏิรูปยางไทย

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุนทร รัชชรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวได้ว่า ได้เสนอความเห็นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางมีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปการยางไทย โดยมียุทธศาสตร์การใช้ยางในประเทศ และให้รัฐบาลใช้มาตรา 44 เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎหมายในการบังคับใช้นโยบายการใช้ยางในประเทศ มีเป้าหมาย 50% ภายใน 5 ปี สำหรับ 2 ปีแรก ให้ใช้ยางในประเทศไม่น้อยกว่า 25% โดยมุ่งเน้นการทำถนนลาดยาง การทำอ่างเก็บน้ำ สนามกีฬา และอื่นๆ ที่มีการใช้ยางในปริมาณมาก นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดให้ กยท.ตั้งบริษัทค้ายางเพื่อการส่งออก ภายใน 2 ปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้างตลาดภายในเพื่อรวบรวมยาง และรัฐบาลไทยต้องกำหนดนโยบายเป็นผู้นำของโลกด้านตลาดยางพารา

“มียุทธศาสตร์การแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กยท.ตั้งบริษัทมหาชนเพื่อการแปรรูปยาง ภายใน 3 ปี พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีบริษัทมหาชนของ กยท.เป็นพี่เลี้ยงทางการตลาดจนเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลภายใน 5 ปี มียุทธศาสตร์ว่าด้วยคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง จัดสวัสดิการ การจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสาร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : 'บิ๊กฉัตร'ยื่นยางแนวโน้มนตปชป.จีแลงเปลี่ยนชื้ออาวรุ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 14368 หน้า : 1

สิทธิ ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง” นายสุนทร กล่าว และว่า หากรัฐบาลทำได้เชื่อว่าราคายางจะมีเสถียรภาพที่ราคาโลกกรัมละ 70-90 บาท ภายใน 2 ปี

แจงธุรกิจปมกม.ต่างด้าว

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินมาตรการผ่อนปรนและขยายเวลาการบังคับใช้บางมาตรการ ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการจ้างงานคนต่างด้าว ที่กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุนทุริก สมิตี ปลัดกระทรวงแรงงาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สมาหุการค้ำแห่งประเทศไทย สมาหุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมกัตตาคารไทย สมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมอสังหาริมทหรย์ไทย

ม.ล.ปุนทุริกกล่าวว่า ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ สมาคมต่างๆ ถึงแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยแบ่งต่างด้าวออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผิตนายจ้าง สามารถมาแจ้งปรับเปลี่ยนนายจ้างได้ทันทีที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่ทำงาน 2.กลุ่มมีพาสปอร์ต มีวีซ่า แต่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตการทำงานภายใน 15 วัน ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เลย 3.กลุ่มนายจ้างขอโควต้าเพื่อนำเข้าตามเอ็มโอยู ก็ดำเนินการตามปกติได้ และ 4.กลุ่มแรงงานผิตกฏหมายไม่มีเอกสาร หรือมีบางส่วนแต่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ให้มายื่นเอกสารที่ศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-วันที่ 7 สิงหาคม เพื่อมาพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ออกเอกสารรับรอง และเข้าสู่ระบบการขออนุญาตทำงานตามปกติ ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานและค่าใช้จ่ายไม่มาก

เตรียมออกอนุบัญญัติ39ฉบับ

ม.ล.ปุนทุริกกล่าวว่า ในที่ประชุมมีนายจ้างแสดงข้อกังวลบ้าง ซึ่งหลายเรื่องหาทางออกได้ เช่น ข้อกังวลเรื่องพื้นที่รับอนุญาตทำงานอยู่จังหวัดหนึ่ง แต่ทำงานอีกจังหวัดหนึ่ง ตรงนี้กฎหมายเปิดช่องให้สามารถทำได้ ส่วนข้อกังวลอาชีพสงวนที่ห้ามต่างด้าวทำ เดิมมี 39 อาชีพ ก็กำหนดให้ปรับปรุงอาชีพสงวนโดยการออกเป็นกฎหมายลูก

“ส่วนกรณีอาชีพกรรมกรที่กระทรวงแรงงานปลดลือกอนุญาตให้ต่างด้าวสามารถ

ทำได้ ก็มีการตีความว่าต้องเป็นเรื่องแบกหามอย่างเดียว ห้ามแตะงานฝีมือ เช่น ช่างอิฐฉาบ เชื่อม จริงๆ การเปิดช่องก็เขียนอธิบายไว้แล้วว่างานกรรมกรในงานก่อสร้างซึ่งก็คุ้มครองสามารถทำได้ โดยจะให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ส่วนระหว่างที่ยังไม่ประกาศอนุบัญญัติเรื่องอาชีพสงวนใหม่ก็ไม่ต้องกังวล ยืนยันว่าต่างด้าวสามารถทำงานด้านก่อสร้างได้ ซึ่งอนุบัญญัติทั้งหมด 39 ฉบับ รวมเรื่องอาชีพสงวนด้วยนั้น จะต้องออกภายใน 120 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งทำ” ปลัดแรงงานกล่าว

ขอเบาะแสรัดเงินต่างด้าว

เมื่อถามถึงเรื่องการรัดใถแรงงานต่างด้าว ม.ล.ปุนทุริกกล่าวว่า กรณีข่าวแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวมีการร้องเรียนเรื่องนี้ ต้องมีการตรวจสอบแน่นอน แต่อยากให้ผู้เสียหายแจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินการตรวจสอบ แต่เท่าที่มีการแจ้งเบาะแสมา เช่น กรณีลี้ปดาก์ก่อนมีแรงงานต่างด้าวประมาณ 200 คน ที่จระนอง ถูกกักตัวและเรียกเงินก็ตรวจสอบทันที พบว่าจริงๆ แล้วเรือรับกลับประเทศสามารถบรรทุกคนได้ 150 คน ทำให้เหลืออีก 50 คน ที่ต้องพักในฝั่งไทยก่อน จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่มีการอำนวยความสะดวกในการจัดหาที่พัก และไปปรากฏเรื่องการกักตัวและเรียกเงิน หากมีการรัดใถจริงให้แจ้งเข้ามาได้เลย

ลุยเต็มสูบพ.ไทย-จีน

ที่งานฝีกซ้อมตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ ศูนย์ฝีกอบรมบีทีเอสซี จตุจักร กรุงเทพฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คค.) ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดงาน ถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 179,413 ล้านบาท หลังจากกรม.อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม กระทรวงพร้อมเดินหน้าโครงการทันที เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แน่นอน ส่วนของงบประมาณก่อสร้าง กระทรวงการคลังจะเป็นผู้บริหารจัดการ ทั้งการกู้ในประเทศและนอกประเทศ ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณติดขัดจนทำให้โครงการล่าช้าแน่นอน และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2564



เร่งจ่าย'โครงการ9101'งวดแรก2.2พันล้าน

กระทรวงเกษตร เดินหน้าโครงการ 9101 เตรียมจ่ายเงิน14ก.ค. นี้ 2,233 ล้านบาท 1,613 โครงการ ซึ่งการทำงานต้องโปร่งใส เร่งขับเคลื่อนโครงการให้เสร็จสิ้น31ส.ค.นี้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน มีโครงการที่ชุมชนเสนอขอ แล้วจำนวน24,253โครงการ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอทั้งสิ้น 22,391 โครงการ วงเงิน 18,988.44ล้านบาท คิดเป็น83.46% ของเงินงบประมาณที่ได้รับจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)22,752.50ล้านบาท

ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจำนวน1,613โครงการ งบประมาณ2,233.39 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.) ภายในวันที่ 14ก.ค.นี้ โดยการทำงานจะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบราชการในทุกโครงการ

สำหรับ8กลุ่มในโครงการ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 21.86% ด้านการผลิตปศุสัตว์ 34.12% ด้านการจัดการศัตรูพืช 2.09% ด้านฟาร์มชุมชน 3.79% ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 12.46% ด้านปศุสัตว์ 13.54% ด้านประมง 11.10% ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 1.0% และด้านอื่นๆ 0.04% ทั้งนี้จะต้องเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในชุมชนกว่า50%ภายในวันที่28ก.ค.นี้ และจะต้องจ่ายเงินให้โครงการ

ที่เกษตรกรแต่ละชุมชนเสนอให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ส.ค.60

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ เป็นเกษตรกรที่แสดงความจำนงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ชุมชนเห็นชอบ และเป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ

“ลักษณะกิจกรรมจะเป็นโครงการกระจายตัว และดำเนินการเป็นกลุ่ม โดยคณะกรรมการที่จะมาดูแลเรื่องโครงการกลุ่มเกษตรกรในชุมชนนั้นจะเป็นผู้เลือกเอง โดยไม่ขึ้นกับผู้มีอิทธิพล ส่วนเรื่องที่ว่าผลประโยชน์อาจกระจุกตัวที่นายอำเภอหรือญาตินายอำเภอ ผมต้องบอกว่าลักษณะของกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มเสนอโครงการโอกาสที่จะเกิดการกระจุกตัวเฉพาะคนรู้จักจึงเกิดขึ้นไม่มาก และตั้งแต่ดำเนินการมา 7 วันก็ไม่พบกลุ่มคนรู้จักกระจุกตัว แต่ทั้งนี้คณะกรรมการจากเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง” นายสมชาย กล่าว

■ นวัตกรรมเกษตรไทยสู่ 4.0



ข่าวสั้น

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิด

ประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เกษตรกรรมมั่นคง ภาคการเกษตรมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ก.ย.60 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการตลอดสายการผลิตทางการเกษตรได้รับทราบแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของไทย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาคเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติรวมทั้งเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรไทยและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

เดิหน้าตั้งอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลหนังสือ'เกษตรกร'

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนังสือเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีความก้าวหน้า โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลหนังสือเกษตรกร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนสนับสนุนคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนังสือเกษตรกร ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยได้ดำเนินการประชุมทางไกลพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ซึ่งเริ่มผลักดันให้มีการสนับสนุนงบดำเนินการจาก กฟก. และมีการสำรวจข้อมูลหนังสือจากทั้งตัวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.-24 ส.ค. นี้ คาดว่ามีบางจังหวัดได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น ภูเก็ต ตรีัง นครปฐม ระยอง เป็นต้น และหากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการเร่งดำเนินการร่วมกันอย่างเต็มที่ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด

ด้าน นายกมล สักดิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดทำข้อมูลหนังสือเกษตรกร ณ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมปัญหา/ข้อแก้ไขในการปฏิบัติงาน และเสนอคณะอนุกรรมการ พิจารณาต่อไป

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: พุธที่ 13 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9724

Col.Inch: 65.24

Ad Value: 107,646

หน้า: 17(บทขวา), 21

PRValue (x3): 322,938

คลิป: สีสี่



สตรี...

21

ยีนส์ใหม่ไทย!
นวัตกรรมโลก

ยีนส์ใหม่ไทย นวัตกรรมโลก

งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานใหม่ไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสืบสานภูมิปัญญา พัฒนามาตรฐานหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเสียสละอุทิศพระวรกายส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไหม ไทยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และอนุรักษ์สืบสานอาชีพด้านหม่อนไหม สนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรไทย

การจัดงานครั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป เผยแพร่สัญลักษณ์นกยูงในการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และนำนวัตกรรมการทอผ้าจากไหมไทย ออกสู่สายตาผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติในการเลือกชมเลือกซื้อ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานใหม่ไทย ปีนี้ นำ



นวัตกรรมการผลิต กิดค้นของภาคเกษตร นำความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การจัดแสดงผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานที่ชนะเลิศประกวดระดับประเทศ นิทรรศการตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน ประกอบด้วย ตรานกยูงพระราชทานสีทอง สีน้ำเงิน สีเงิน และสีเขียว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นสัญลักษณ์รับรองผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จดทะเบียนแล้วใน 35 ประเทศ

ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. ในเวลา 17.30 น.



“นอกจากนิทรรศการวิชาการ การออกร้านแสดงนวัตกรรมผ้าไหม ยังมีไฮไลต์ เพราะล่าสุดคนไทยผลิตผ้ายีนส์ใหม่ไทยได้แล้ว ถือเป็นรายแรกของโลก ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

นายอาทร แสงโสมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เรือนไหม จ.สุรินทร์ กล่าวว่า เรือนไหมถือกำเนิดเมื่อปีพ.ศ.2530 เพื่อสืบทอดธุรกิจการค้าเส้นไหมของครอบครัว พัฒนาสู่ธุรกิจด้านหม่อนและไหมครบวงจร โดยทำความร่วมมือกับนิคมสร้างตนเองเลี้ยง

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: พุธที่ 13 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9724

Col.Inch: 65.24 Ad Value: 107,646

หน้า: 17(บขขวา), 21

PRValue (x3): 322,938

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยีนส์ใหม่ไทย นวัตกรรมโลก

ไหม จังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในการจัดตั้งโรงงานสาวเส้นไหมทองและฟีนฟูอาชีพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

“จากประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับผ้าไหมจึงเกิด แรงบันดาลใจที่จะทำผ้าไหมให้เป็นสากล สวมใส่ได้ ทุกวัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไหมไทย โดยนำผ้าไหม ไปย้อมสีครามมาทอผสมกับลินิน ได้ผ้าไหมยีนส์



ออกสู่สายตาประชาชนในงานครั้งนี้ ผ้ายีนส์ ใหม่นี้เป็นผ้าออร์แกนิก ตั้งเป้าเจาะขาย แปรนด์แฟชั่นอินเตอร์ที่สนใจสินค้าที่ห่วงใย และใส่ใจสุขภาพ”

งานตรานกยูงพระราชทาน ถิ่นสานตำนาน ไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 จัดแสดง ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2560 ที่ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



■ ประมงยึดหลักพอเพียงพัฒนาคุณภาพ/สร้างจุดแข็งสินค้าประมงไทย

ลุยขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

กรมประมง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างอุดมสมบูรณ์ของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีควบคู่ไปกับการทำเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กทม.: นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้เกษตรกรใช้หลักเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตลอดจนสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้มีความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์ประมง ทั้งนี้ กรมประมงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคการประมงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการนำร่องจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และกำหนดให้เป็น 1 ใน 6 โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% พร้อมนำร่องจังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม โดยปี 2560 กรมประมง ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ทั้งสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรเหล่านี้ สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กรมประมงได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมาย ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ให้กับเกษตรกร จำนวน 5 รุ่น จาก 8 จังหวัด คือ สุรินทร์ ยโสธร เชียงใหม่ สมุทรปราการ ตราด นครศรีธรรมราช พัทลุง และยะลา รวม 250 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ ดังกล่าว และยื่นขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 57 ราย มีเกษตรกรหรือฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552) จำนวน 36 ราย รวมทั้งการมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม โดยมอบเป็นพันธุ์ปลากินพืช และอาหาร(รำข้าว) เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเป็นฤดูที่มีน้ำในปริมาณน้ำเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายมีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมประมง ได้สร้างจุดเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ในปี 2559 กรมฯ ดำเนินการสร้างจุดเรียนรู้ 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ยโสธร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม พร้อมพัฒนาจุดสาธิตทั้ง 5 แห่งอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน

จังหวัดยโสธร กลายเป็นจังหวัดนำร่องเกษตรอินทรีย์ขึ้นอีกหนึ่งจังหวัดสำหรับปี 2560 กรมฯ ได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์การประเมินของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีก 8 ราย เพื่อจัดตั้งเป็นจุดสาธิตใหม่ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2561 และการส่งเสริมเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยจัดกิจกรรม Matching ระหว่างผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ขึ้น เพื่อขยายกลุ่มตลาดให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้แก่ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด กับ บริษัท มารีนเนอร์ กู๊ป จำกัด และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาตะเพียน จังหวัดยโสธรกับ หจก. ยโสธร กรีนเนส

“การทำเกษตรอินทรีย์อาจจะพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากทุกขั้นตอนจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีรวมถึงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แต่เชื่อมั่นว่าโครงการเกษตรอินทรีย์จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพและสร้างจุดแข็งให้สินค้าประมงของไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

แนะนำเกษตรกรยึดหลักพึ่งพาตนเอง ลดความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืชได้ยั่งยืนที่สุด



**นางจิระนุช ชาญ
ณรงค์กุล ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการอารักขา
พืชและจัดการดินปุ๋ย
กรมส่งเสริมการเกษตร**

เกษตรกรมีความเชื่อมั่นว่าการป้องกันกำจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวดำ) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากเกษตรกร
เจ้าของสวนมะพร้าว จะสามารถแก้ปัญหาหนอน
หัวดำระบาดทำลายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เนื่องจากโครงการที่ภาครัฐดำเนินการอยู่
ในขณะนี้ เป็นโครงการระยะสั้นที่มุ่งหวังกำจัดหนอน
หัวดำให้เด็ดขาด แต่ไม่ว่าจะดำเนินการใด
ตามหลักการจัดการศัตรูพืชไม่มีทางจัดการได้
100% จะยังคงเหลือหนอนหัวดำอยู่ในธรรมชาติ
บางส่วน ฉะนั้นภาคประชาชน เกษตรกรเจ้าของสวน
และคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
สำรวจ ติดตาม และดำเนินการกำจัดแหล่งที่อยู่
อาศัยของหนอนหัวดำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลับมา
แพร่ระบาดและสร้างปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมา

แนวทางในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ
ที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆ
คือ การดูแลรักษาสวนให้สะอาดไม่ให้มีแหล่งที่อยู่
อาศัยของหนอนหัวดำ หากพบการเข้าทำลายของ
หนอนหัวดำให้ตัดทางใบและเผาทำลาย จากนั้น
ใช้ศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียนบราคอนในการ
กำจัดหนอนหัวดำ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้

ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์แตนเบียน
บราคอนผ่านทางศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เกษตรกรสามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดการผลิตและ
ขยายพันธุ์แตนเบียนบราคอนไว้ใช้เองได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชนั้น
อยากให้เลือกเป็นวิธีสุดท้ายในกรณีที่เป็นจริงๆ
เท่านั้น ทั้งนี้ ถ้าเกษตรกรเลือกใช้ชีววิธี คือ
ให้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช นอกจากจะช่วย
รักษาสสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังปลอดภัยต่อ
เกษตรกรเองและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“อยากให้เกษตรกรให้ความสำคัญเรื่อง
การจัดการศัตรูพืชทุกชนิด ไม่เฉพาะหนอนหัวดำ
เท่านั้น เพราะถ้าหากศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิต
จนเกิดความเสียหายแล้ว คนที่จะได้รับผลกระทบ
มากที่สุดก็คือตัวเกษตรกร ฉะนั้น เกษตรกร
ก็ควรเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต
และรายได้ของตนเอง ย้ำขอความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว ปัจจุบันมีเกษตรกรต้นแบบ
ทั้งที่เป็นประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ประสบความสำเร็จได้
ด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเกษตรกรสามารถ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
เกษตรกรต้นแบบเหล่านี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการ
ทำการเกษตรของท่านให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป” นางจิระนุช กล่าว

เร่งปั้นสหกรณ์'Smart Officer'

● ประจำทุกอำเภอสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer” ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจงานด้านต่างๆ อาทิ การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ที่ติดตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้ให้นักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอมีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญสามารถบริหารจัดการงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง

“นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องทำงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ ต้องทำงานในเชิงสังคม ทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรล้วนแล้วแต่

มีความสำคัญทั้งหมด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคตกรมตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรสู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งกรมได้ออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ เพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ นักส่งเสริมสหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน สามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ว่ายังต้องพัฒนาในด้านใดหรือต้องปรับปรุงส่วนใดที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังการแสวงหากำไร แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ในที่สุด” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

กยท.ผนึก'5เสื่ออย่าง' คิกออฟกองทุนพันธ.

ออร์เดอร์ยางแท่งพุ่ง
จีนกลับมาซื้ออะไหล่ใหม่
ขณะฝนตกชุกภาคใต้ ของ
น้อยราดาทรงตัว 81 บริษัท
ได้นำเลี้ยง 1 หมื่นล้าน พร้อม
ซื้อยางออกจากระบบ 20%
ด้านผู้ว่าการ กยท. เตรียม
คิกออฟกองทุนซื้อยาง 1.2
พันล้านสัปดาห์หน้า

นายชัยพจน์ เรืองวรรณ
วัฒนา นายกสมาคมค้ายาง
ชั้นนำไทย เปิดเผยกับ “ฐาน
เศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ยาง
ก้อนถ้วย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม
2560 ว่า ราคาอยู่ที่ 40-41
บาทต่อกิโลกรัม ถืออยู่ในระดับ
ที่ทรงตัว ขณะที่ยางแท่ง STR
20 ราคาสวนกระแสยางประเภท
อื่นโดยราคาปรับตัวสูงขึ้นจาก
ความต้องการของผู้ค้าราย
ใหญ่คือจีน ได้กลับมาซื้อยาง
รอบใหม่ ทำให้การส่งมอบยาง
ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
หรือไตรมาส 3 กลับมาดีกึก
อีกครั้ง

อย่างไรก็ดีในช่วงนี้มี
ฝนตกชุกในภาคใต้กว่า 40%
ของพื้นที่ ส่งผลให้ราคายาง
ในประเทศทรงตัว อีกด้าน
เป็นห่วงสถานการณ์แรงงาน
ต่างตัวที่ทำงานอยู่ในโรงงาน
วิสาหกิจแปรรูปยาง/โรงงาน
เอกชน ที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดตัว
ลงไปกว่า 50% จากแรงงาน
หนีกลับประเทศ กว่าที่จะ
ประชาสัมพันธ์ให้กลับมาได้
เกรงกรอบเวลา 180 วันของ

รัฐบาลอาจจะไม่ทัน

“ล่าสุดได้รับการติดต่อ
จากการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.)ว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคม
2560 จะมีประชุมเพื่อจับ
เคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1
หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ
ซึ่ง 81 บริษัทในสมาคมพร้อม
เข้าร่วมโครงการเพื่อดูจับ
ยางก้อนถ้วยและน้ำยางชั้น
ออกจากระบบ 20% คาดหวัง
ช่วยดันราคาภายในประเทศ”

ด้านดร.ธีรช สุขสะอาด
ผู้ว่าการ กยท. เผยความคืบ
หน้ากองทุนยางพาราที่ร่วม
ลงทุนกับ 5 บริษัทผู้ค้ายาง
รายใหญ่ว่า อยู่ระหว่างจด
ทะเบียนนิติบุคคล คาดจะใช้
เงิน 1,200 ล้านบาท เริ่มซื้อ
ยางได้ประมาณสัปดาห์หน้า
ส่วนการประชุมหารือแนวทาง
และมาตรการแก้ปัญหา
ยางพาราในเวทีสภาไตรภาคี
ยางพารา (ITRC) ครั้งที่
28 ร่วมกับมาเลเซีย และ
อินโดนีเซียครั้งล่าสุด ได้มี
มติเห็นชอบตามที่ไทยเสนอ
คือจะเร่งดำเนินการจัดประชุม
ระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ
ให้เร็วขึ้นจากเดิมในช่วงเดือน
ธันวาคมเป็นเดือนกันยายน
นี้ เพื่อกำหนดปริมาณลดการ
ส่งออกยางที่เหมาะสมของ
แต่ละประเทศ รวมถึงระยะ
เวลา ให้แล้วเสร็จภายในวัน
ที่ 3 สิงหาคมนี้ ■